

Số: 76/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 31 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại Hội nghị nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của ngành Tài nguyên và Môi trường trong 7 tháng đầu năm 2016.

Ngày 17/8/2016, đồng chí Bùi Minh Châu - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của ngành Tài nguyên và Môi trường trong 7 tháng đầu năm 2016 (kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, giải pháp thực hiện và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 tháng cuối năm 2016). Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Công Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Giám đốc các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của ngành Tài nguyên và Môi trường trong 7 tháng đầu năm 2016, những khó khăn, vướng mắc đề xuất, kiến nghị và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong 7 tháng đầu năm 2016, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh. Ngành đã chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các biện pháp quản lý chặt chẽ về Tài nguyên môi trường, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã cơ bản hoàn thành việc cấp GCNQSD đất lần đầu; công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, lãng phí đất đai đã đạt được kết quả tích cực; Vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương cơ bản được tháo gỡ góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai tích cực các luật: Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản; Luật Đất Đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Khí tượng thủy văn; thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc chấn chỉnh công tác cấp phép tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước. Tài nguyên khoáng sản được quản lý, khai thác, sử dụng có nhiều chuyển biến. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động kiểm tra phát hiện và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, nâng cao công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả đúng pháp luật, do vậy đã kịp thời phát hiện những yếu kém, tồn tại và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm do đó đã đảm bảo quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, giải quyết được nhiều vụ việc đã tồn tại trong thời gian dài góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường đã đáp ứng được

yêu cầu của người dân, đặc biệt là yêu cầu của các cử tri qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh cũng còn một số tồn tại: Công tác xây dựng hệ số giá đất để xác định giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh còn chậm trễ gây ảnh hưởng đến công tác GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh, công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được triển khai tích cực nhưng kết quả đạt được chưa cao, việc đưa quỹ đất thu hồi của Trung tâm Phát triển quy đất vào sử dụng chưa được chủ động và tích cực; nguồn thu từ thuế, tiền cấp quyền trong khai thác khoáng sản chưa cao, chưa phát huy được lợi thế về tài nguyên, khoáng sản của tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra, quan trắc môi trường đã phát hiện được nhiều cơ sở, đơn vị gây ô nhiễm, nhưng công tác giám sát, thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm chưa đạt được kết quả cao.....

Để hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trong 5 tháng cuối năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về lĩnh vực quản lý Đất đai:

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tích cực cho UBND tỉnh để hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) của tỉnh Phú Thọ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ nghị quyết thông qua. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn và thẩm định Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của 11 huyện đến năm 2020, trình UBND tỉnh phê duyệt; Đôn đốc thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020.

Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tư vấn và UBND các huyện, thành, thị đẩy nhanh công tác cấp đổi GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân theo Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sở Tài nguyên và Môi trường cần chủ động nghiên cứu làm rõ nguyên nhân, tồn tại gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Trong công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, kiểm tra xử lý tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án tại các địa bàn xã Đồng Lương, xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, các dự án tại thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì.....

Về nội dung thành lập Văn phòng đăng ký đất đai 1 cấp: Giao Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu cho UBND tỉnh có Văn bản báo cáo với Bộ Tài nguyên và Môi trường về những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện điều chuyển từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đang thực hiện (2 cấp) sang Văn phòng đăng ký đất đai theo Luật Đất đai (1 cấp), đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi

Về đề nghị bổ sung nguồn lực cho Trung tâm Phát triển quỹ đất: Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành, thị nghiên cứu, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Trung tâm Phát triển quỹ đất có nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án lớn (cần có nguồn tiền ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất).

2. Về lĩnh vực Khoáng sản:

Khẩn trương, tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 02 Dự án do Sở làm chủ đầu tư: Dự án “Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; Dự án “Điều chỉnh, bổ sung khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh” để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh nghiên cứu đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản (thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính Phủ);

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh quy định cụ thể quy trình, trình tự, thủ tục thời gian cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh ban hành cơ chế Khoán thu trong khai thác cát sỏi (đặc biệt là cát sỏi trên lòng sông Lô) tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh;

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản đối với các dự án đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

3. Về lĩnh vực Môi trường:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh ban hành chính, pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa Quyết định 1570/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.

Khẩn trương hoàn thành đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

Tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra, quan trắc đối với các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm theo quy định (đặc biệt phải nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh để xem xét để có cơ chế đầu tư dự án cho

đặt các trạm quan trắc tại những nơi xả thải, gây ô nhiễm môi trường, và có cơ chế khuyến khích để người dân, cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phán ánh).

*** Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường tại nhà máy chế biến rác thải sinh hoạt đô thị Việt Trì:**

+ Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng dự án xử lý khẩn cấp ô nhiễm môi trường tại xã Vân Phú, thành phố Việt Trì và quy hoạch chi tiết khoảng 30 ha tại xã Trạm Thán, huyện Phù Ninh để xây dựng khu xử lý, chế biến rác thải sinh hoạt.

+ Giao UBND thành phố Việt Trì thực hiện việc thu hồi đất của các hộ dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm của Nhà máy chế biến rác thải đô thị Việt Trì, thành lập hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đặc biệt nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân bị ảnh hưởng).

+ Giao UBND huyện Phù Ninh thực hiện thu hồi đất để thực hiện Dự án Quy hoạch Khu xử lý, chế biến rác thải sinh hoạt tại Trạm Thán, huyện Phù Ninh.

Vậy, thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thiều Vinh